

สำหรับการเผยแพร่ในทันที

วันเริ่มต้นของกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากกลายได้รับความเห็นชอบ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว – คณะทำงานคณะกรรมการร่วม (JCWG) เพื่อระเบียบปฏิบัติในการแจ้งเตือน ปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงได้เห็นชอบเรื่องวันเริ่มต้นดำเนินกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากกลาย ที่มีกำลังการผลิตขนาด 770 เมกะวัตต์บนแม่น้ำโขงสายหลักใน สปป.ลาว

โดยคณะทำงานคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกระดับอาวุโสทางด้านเทคนิคจากกัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทย และเวียดนาม และผู้มิบทบาทในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการดำเนินกระบวนการ PNPCA ได้แถลงการณ์การตัดสินใจหลังจากร่วมกันพิจารณาไตร่ตรองกันอย่างกว้างขวางในการประชุมทางเทคนิคครั้งแรกที่เพิ่งเสร็จสิ้นในวันที่ 8 สิงหาคม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยคณะทำงานได้กำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นวันเริ่มต้นกระบวนการดังกล่าว

“การปรึกษาหารือล่วงหน้าจะช่วยให้ประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือน ตลอดจนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะทบทวนโครงการดังกล่าวและหยิบยกประเด็นที่มีข้อกังวลด้านความชอบธรรมในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน ซึ่งกระบวนการนี้จะยินยอมให้ประเทศที่นำเสนอโครงการเข้าใจข้อกังวลเหล่านี้ดีขึ้น และเพื่อจะได้กำหนดมาตรการจัดการกับข้อกังวลดังกล่าว” นาย Te Navuth ประธานคณะทำงานคณะกรรมการร่วมได้กล่าวไว้

คณะทำงานดังกล่าวได้อภิปรายข้อเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย Pham Tuan Phan เพื่อเลื่อนกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าออกไป ซึ่งเป็นการประกาศจากนายกรัฐมนตรีลาวก่อนที่จะมีการจัดประชุมเพื่อตรวจสอบเขื่อนทุกแห่ง และเลื่อนการพิจารณาการลงทุนโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ในสปป. ลาว ซึ่งผู้แทนของลาวได้เห็นชอบว่ารัฐบาลลาวจะให้ข้อชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

“สำหรับกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า นั้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของเราภายใต้ระเบียบปฏิบัติ PNPCA และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2538 เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยเจตนาดี และจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆ ของบรรดาสมาชิกประเทศและแสดงให้เห็นว่ามุมมองของพวกเขาเหล่านั้นได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขง และได้ให้ผลลัพธ์ตอบสนองต่อพวกเขาตามกำหนดเวลาและมีความโปร่งใส” CEO Pham Tuan Phan กล่าว

การปรึกษาหารือล่วงหน้าจะเป็นการรวมการประชุมผู้มีส่วนได้เสียระดับภูมิภาคสองครั้งเข้าด้วยกัน และจัดให้มีการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการปากกลายในระหว่างหกเดือนของกระบวนการดังกล่าว บรรดาการประชุมผู้มีส่วนได้เสียในระดับประเทศ ในบรรดากลุ่มประเทศสมาชิกจะถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความชอบธรรมในด้านเอกสารเพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว

โดยกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าดังกล่าว นั้น เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติตามความร่วมมือในการใช้น้ำบนแม่น้ำโขงสายหลักซึ่งควบคุมโดย PNPCA ภายใต้กระบวนการดังกล่าว โครงการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน ซึ่งใช้น้ำจากแม่น้ำโขงสายหลักในช่วงฤดูแล้งภายในลุ่มน้ำเดียวกันนั้น เช่นเดียวกันกับโครงการใดๆ ที่ใช้น้ำช่วงหน้าฝนระหว่างสองลุ่มน้ำ โครงการเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า ซึ่งโครงการที่เข้าข่ายรวมไปถึงการชลประทานขนาดใหญ่และการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อม การไหลของน้ำ และคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงสายหลัก

ในกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า ร่วมกันกับการสนับสนุนทางเทคนิคและการบริหารจัดการจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงนั้น ประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือนจะทบทวนด้านเทคนิคของโครงการที่ได้นำเสนอ

ประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และต่อวิถีชีวิตตามชุมชนริมน้ำ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น โดยบรรดาประเทศสมาชิกต่างมุ่งที่จะหาข้อตกลงว่าเรื่องที่จะนำเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือนั้น ควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ทั้งนี้การหรือคั้งกล่าวไม่ได้มีเจตจำนงที่จะแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อโครงการที่ได้นำเสนอ กระบวนการนี้โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาประมาณหกเดือน แต่อาจจะขยายต่อไปได้หากมีการร้องขอโดยคณะกรรมการร่วม ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกทั้งสี่ประเทศในระดับอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือ

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 รัฐบาลลาว ได้แจ้งผ่านคณะกรรมการแม่น้ำโขงประจำชาติลาวมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงว่า มีความตั้งใจที่จะดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากลายอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งที่สิบบนแม่น้ำโขงสายหลักที่ได้ส่งเอกสารให้มีการปรึกษาหารือล่วงหน้า

โครงการดังกล่าวเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ไม่มีอ่างเก็บกักน้ำ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอปากลาย จังหวัดไชยะบุรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของสถานีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และอยู่ทางเหนือนครหลวงเวียงจันทน์เป็นระยะทาง 241 กิโลเมตร เขื่อนดังกล่าวจะได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปีโดยคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,124 กิกะวัตต์ต่อปี และคาดว่าจะให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อสำรองใช้ภายในประเทศเป็นหลัก

การลงทุนทั้งหมดของโครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 2,134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2565 และเริ่มเปิดใช้ในเชิงพาณิชย์เมื่อก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2572 โดยบริษัทที่เข้ามาลงทุนนี้คือบริษัท PowerChina Resources จำกัด ตามเอกสารการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากสปป.ลาว

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทยและเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้ำ เช่นเดียวกับกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นาย Sopheak Meas

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล : sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์: +856-21-263263, ต่อ 4070

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-92479737

###